

หนังสือให้ความยินยอมการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (Consent Form)

สำหรับผู้สมัครงาน

วันที่.....

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว

“ให้” ความยินยอม

“ไม่ให้” ความยินยอม

โรงงานไฟ กรมสรรพสามิต เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อประกอบการพิจารณาสรรหาบุคลากร ที่จะทำ ให้ โรงงานไฟ สามารถตัดสินใจคัดเลือกสรรหาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพสอดคล้องตามภารกิจของโรงงานไฟ และในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลต่อไป

ทั้งนี้ ก่อนการแสดงเจตนา ข้าพเจ้าได้อ่านรายละเอียดจากเอกสาร คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ที่แนบมาพร้อมนี้หรือได้รับคำอธิบายจากโรงงานไฟ กรมสรรพสามิต ถึงวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผย (“ประมวลผล”) ข้อมูลส่วนบุคคล และมีความเข้าใจดีแล้ว

ข้าพเจ้าให้ความยินยอมหรือปฏิเสธไม่ให้ความยินยอมในเอกสารนี้ด้วยความสมัครใจ ปราศจากการบังคับหรือชักจูง และข้าพเจ้าทราบว่าข้าพเจ้าสามารถถอนความยินยอมนี้เสียเมื่อใดก็ได้เว้นแต่ในกรณีที่มีข้อจำกัดสิทธิตามกฎหมายหรือยังมีสัญญาระหว่างข้าพเจ้ากับโรงงานไฟ กรมสรรพสามิต ที่ให้ประโยชน์แก่ข้าพเจ้าอยู่

กรณีที่ข้าพเจ้าประสงค์จะขอถอนความยินยอม ข้าพเจ้าทราบว่า การถอนความยินยอมจะมีผลทำให้ข้าพเจ้าอาจได้รับความสะดวกในการใช้บริการน้อยลง หรือ ไม่สามารถเข้าถึงฟังก์ชันการใช้งานบางอย่างได้ และข้าพเจ้าทราบว่า การถอนความยินยอมดังกล่าว ไม่มีผลกระทบต่อ การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นไปแล้วก่อนการถอนความยินยอม

ลงชื่อ.....

(.....)

โรงงานไฟ กรมสรรพสามิต
คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว
(Privacy Notice)

โรงงานไฟ กรมสรรพสามิต เป็นองค์กรด้านการพิมพ์ของรัฐ ภายใต้สังกัดกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง ดำเนินงานด้านธุรกิจสิ่งพิมพ์ปลอดภัยการปลอมแปลง (Security Printing) และสิ่งพิมพ์ทั่วไป ประเภทต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ตลอดจนการดำเนินกิจการ ในการจัดหารายได้ส่งรัฐอย่างต่อเนื่อง จากที่ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้มีผลบังคับใช้ ทำให้เกิดสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลขึ้น เป็นการสอดคล้องกับภารกิจของโรงงานไฟ ดังนั้นจึงได้จัดทำ คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้น เพื่อเป็นการแสดงถึงพันธกิจ ในการให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อสร้างความเชื่อมั่น ต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหลาย

คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (“ประกาศ”) นี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ท่านซึ่งเป็นผู้ใช้งาน (ซึ่งต่อไปใน ประกาศนี้ เรียกว่า “กิจกรรมการประมวลผล”) ได้ทราบและเข้าใจรูปแบบการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย (“ประมวลผล”) ข้อมูลส่วนบุคคลที่ โรงงานไฟ กรมสรรพสามิต (ซึ่งต่อไปในประกาศนี้ เรียกว่า “โรงงานไฟ”) ดำเนินการ ในฐานะ ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ในข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมจากท่านเพื่อการดำเนินการ ภายใต้กิจกรรมการประมวลผลนี้

๑. คำนิยาม

“กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ และกฎหมายลำดับรองที่เกี่ยวข้อง และให้หมายความรวมถึงกฎหมายฉบับแก้ไขเพิ่มเติมใดๆ ในอนาคต รวมทั้งกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในระดับสากล

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรง หรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ

“กิจกรรมการประมวลผล” หมายถึง การดำเนินการใดๆ กับข้อมูลส่วนบุคคลไม่ว่าด้วยวิธีการ อัตโนมัติหรือไม่ก็ตาม เช่น การเก็บรวบรวม การบันทึก การจัดระบบ การจัดเก็บ การปรับเปลี่ยนหรือการ ดัดแปลง การเรียกคืน การปรึกษา การใช้ การเปิดเผย (โดยการส่ง โอน การเผยแพร่หรือการทำให้สามารถ เข้าถึงหรือพร้อมใช้งานโดยวิธีใดๆ) การจัดเรียง การนำมารวมกัน การบล็อกหรือจำกัด การลบหรือการทำลาย

“ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ่งมีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจ เกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

“ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ่งดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามคำสั่งหรือในนามของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้บุคคล ธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ่งดำเนินการดังกล่าวไม่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

“โรงงานไฟ” หมายถึง โรงงานไฟ กรมสรรพสามิต

“ท่าน” หมายถึง เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่ โรงงานไฟประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ผู้สมัครงาน ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ใช้บริการ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆ กับกิจกรรมการดำเนินงานเพื่อให้บริการของโรงงานไฟ

“บริการ” หมายถึง ผลิตภัณฑ์และบริการ

๒. รายละเอียดทั่วไป

คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้ จัดทำขึ้นเพื่อชี้แจงรายละเอียดและวิธีการจัดการและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่โรงงานไฟได้รับมาจากท่าน วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และประมวลผล ตลอดจนระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวและสิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ในกรณีที่โรงงานไฟเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ก่อนวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ โรงงานไฟจะดำเนินการกับข้อมูลดังกล่าวให้เป็นไปตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนดไว้

๓. เกี่ยวกับโรงงานไฟ

สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับโรงงานไฟ (<https://www.playingcard.or.th>)

๔. วิธีเก็บรวบรวมและรับข้อมูลส่วนบุคคล

๔.๑ โรงงานไฟเก็บรวบรวมและรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

(ก) ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการใช้บริการ: ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อ สั่งซื้อ ออกแบบ ส่งพิมพ์ หรือบริการใดๆ ที่โรงงานไฟ มีการให้บริการหรือผลิตภัณฑ์ จะมีการขอข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อไว้ใช้ในการติดต่อให้บริการ ในกรณีที่ท่านเป็นบุคคลธรรมดา ข้อมูลส่วนบุคคลที่ขอ จะมีทั้งข้อมูลในการติดต่อ และข้อมูลในการจัดส่งสินค้า ในกรณีที่ท่านเป็นข้าราชการหรือนิติบุคคล ข้อมูลส่วนบุคคลที่ขอ จะเป็นบุคคลที่ทำการติดต่อเป็นตัวแทนของหน่วยงาน ซึ่งอาจจะมีหลายบุคคล

(ข) ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการทำงานร่วมกับโรงงานไฟ: ไม่ว่าจะ เป็น ข้าราชการ กรรมการ พนักงาน ลูกจ้างชั่วคราว หรือ คู่ค้า ผู้รับช่วงงาน หรือผู้รับเหมา โรงงานไฟจะมีการขอข้อมูลประวัติ ข้อมูลทางการเงิน เพื่อที่จะดำเนินการทางทรัพยากรบุคคล และการเบิก/จ่าย ค่าตอบแทน ในกรณีบุคคลธรรมดา ข้อมูลส่วนบุคคลที่ขอ จะเป็นประวัติเฉพาะของบุคคลนั้น รวมถึงอาจจะมีข้อมูลของบุคคลอ้างอิง และข้อมูลทางการเงิน กรณีของราชการหรือนิติบุคคล ข้อมูลส่วนบุคคล จะเป็นข้อมูลของบุคคลที่มาปฏิบัติหน้าที่ หรือทำงาน ในนามของราชการหรือนิติบุคคลนั้นๆ

(ค) ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ไว้กับโรงงานไฟโดยตรง: ท่านอาจให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่โรงงานไฟโดยตรง กรณีนี้มักเกิดขึ้นเมื่อท่านติดต่อกับโรงงานไฟเพื่อสอบถาม กรอกแบบฟอร์มต่างๆ โดยทางออนไลน์หรือโดยเอกสาร เพื่อใช้บริการหรือร่วมกิจกรรม สอบถามข้อมูล รับการติดต่อสื่อสารทางการตลาด หรือให้ความเห็น/คำติชมแก่โรงงานไฟ เป็นต้น

(ง) ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัยของการเข้าถึง พื้นที่ ระบบงาน หรือเทคโนโลยี: ในกรณีที่บุคคลใดก็ตาม ที่มีความจำเป็นที่จะต้องเข้าถึง พื้นที่ ระบบงาน หรือการใช้งานเทคโนโลยี ที่เป็นของโรงงานไฟ จะต้องมีการขออนุญาต (Authorization) และกำหนดข้อมูลบ่งชี้ตัวตน (Identity Information) เพื่อประโยชน์อันชอบธรรม ในการรักษาความปลอดภัย ต่อ ความลับ และทรัพย์สินต่างๆ ข้อมูลส่วนบุคคลที่

เก็บอาจจะมีข้อมูลอ่อนไหว เช่น ข้อมูล Biometrics ซึ่งการเก็บรักษาข้อมูลเหล่านี้ จะนำไปเพื่อวัตถุประสงค์ของการรักษาความปลอดภัยเท่านั้น และผู้ใช้ไม่ได้รับอนุญาต ในการแบ่งปันข้อมูลนี้ หรือทำให้บุคคลอื่นล่วงรู้ข้อมูลนี้ ไม่ว่าในกรณีใดทั้งสิ้น

๔.๒ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านจะได้รับการแจ้งถึงรายละเอียดต่างๆ ตามที่ระบุในคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะฐานทางกฎหมายในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้วัตถุประสงค์อันชอบด้วยกฎหมาย หรือหากเป็นกรณีที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนดให้ต้องได้รับความยินยอมจากท่าน โรงงานไฟจะขอความยินยอมจากท่านเพื่อให้โรงงานไฟสามารถประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้

๕. ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกเก็บรวบรวม

๕.๑ ข้อมูลส่วนบุคคลที่โรงงานไฟเก็บรวบรวมภายใต้คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้ เป็นข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในประเภทดังต่อไปนี้

(ก) ลูกค้า ได้แก่ บุคคลธรรมดาที่เป็นผู้รับบริการ และบุคคลอื่นใดซึ่งติดต่อเพื่อขอข้อมูลหรือขอรับบริการจากโรงงานไฟ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลโดยทางตรงหรือทางอ้อม

(ข) คู่สัญญา ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของโรงงานไฟ ได้แก่ บุคคลธรรมดาที่เป็นคู่สัญญาหรือมีความเกี่ยวข้องตามสัญญาใดๆกับโรงงานไฟ ซึ่งหมายความรวมถึงคู่ค้า ผู้ขาย ผู้จัดหา ผู้ให้บริการ ผู้รับทำงานที่ปรึกษา และบุคคลอื่นๆ ในลักษณะคล้ายคลึงกัน

(ค) บุคลากรของโรงงานไฟ ได้แก่ บุคคลธรรมดาที่เป็นพนักงาน ลูกจ้าง หรือบุคคลใดที่ทำงานให้แก่โรงงานไฟ กรรมการ อนุกรรมการ ผู้บริหาร ผู้เชี่ยวชาญและบุคคลที่ได้รับเงินเดือน ค่าจ้าง สวัสดิการ หรือผลตอบแทนอื่นใดโดยตรงจากโรงงานไฟ และหมายความรวมถึงบุคคลในครอบครัวของบุคลากรของโรงงานไฟ

(ง) ผู้สมัครงาน ได้แก่ บุคคลธรรมดาที่ได้สมัครงานกับทางโรงงานไฟ กรมสรรพาสमितตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๑๘ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม

๕.๒ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ถูกเก็บรวบรวมและอยู่ภายใต้คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้ ไม่ว่าจะ เป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ไว้กับโรงงานไฟโดยตรง หรือข้อมูลส่วนบุคคลที่โรงงานไฟเก็บรวบรวมจากท่านโดยอัตโนมัติ หรือข้อมูลส่วนบุคคลที่โรงงานไฟได้รับมาจากบุคคลภายนอก เช่น

(ก) ข้อมูลส่วนตัว อาทิ ชื่อนามสกุล วัน/เดือน/ปีเกิด อายุ เพศ รูปถ่าย หมายเลขและสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) หรือบัตรประจำตัวประชาชน ลายมือชื่อ สัญชาติ สถานภาพสมรส และข้อมูลบุคคลในครอบครัว

(ข) ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว อาทิ ศาสนา ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ผลการตรวจสุขภาพ ความพิการ และข้อมูลชีวภาพ

(ค) ข้อมูลการติดต่อ อาทิ ที่อยู่อาศัย หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ข้อมูลการติดต่อทางโซเชียลมีเดีย และรายละเอียดบุคคลที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน

(ง) ข้อมูลเกี่ยวกับการเงิน อาทิ หมายเลขบัญชีธนาคาร และข้อมูลเกี่ยวกับภาษีอากรต่างๆ

(จ) ข้อมูลเกี่ยวกับการระบุตัวตน (Identity Information) รวมถึงใช้งานระบบต่างๆของโรงงานไฟ ชื่อบัญชีผู้ใช้งาน (Account) ข้อมูลบัญชีผู้ใช้งาน รหัสประจำตัว (Username) รหัสผ่าน (Password) และรหัสลับ (PIN) (ถ้ามี) ข้อมูลที่แสดงบนหน้าประวัติผู้ใช้งานและหน้าการสมัครบริการต่างๆ ข้อมูลที่ท่านได้แก้ไขปรับปรุงในข้อมูลบัญชีผู้ใช้งาน (Account) ของท่าน ข้อมูลที่ได้จากบัญชีผู้ใช้งาน (Account) อื่นๆ ที่โรงงานไฟมี เหตุอันควรเชื่อได้ว่าท่านควบคุมดูแลอยู่ ข้อมูลการใช้บริการ ความสนใจและความเห็นทุกอย่างที่ท่านได้แสดงผ่านระบบของโรงงานไฟ (ถ้ามี) ข้อมูลการทำแบบสอบถาม ข้อมูลที่ได้จากการที่ท่านติดต่อกับโรงงานไฟ

(ฉ) ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษา การฝึกอบรม และการทำงาน อาทิ ประวัติการศึกษาและการฝึกอบรม หนังสือรับรองคุณวุฒิหรือใบแสดงผลการศึกษา ผลคะแนนหรือระดับคะแนน ระดับการศึกษา ความสามารถทางภาษา ข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่ วันที่เริ่มงาน ข้อมูลการอบรม วุฒิบัตรหรือประกาศนียบัตร ประวัติการทำงาน เงินเดือนหรือค่าจ้าง

(ช) ข้อมูลอื่นๆ อาทิ บันทึกภาพและ/หรือเสียงผ่านกล้องวงจรปิด (CCTV) ภาพถ่าย บันทึกภาพและเสียง บันทึกเสียงการสนทนา และข้อมูลแสดงแนวโน้มการใช้บริการต่างๆของโรงงานไฟ

๕.๓ ในกรณีที่โรงงานไฟ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ก่อนวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ โรงงานไฟ จะดำเนินการกับข้อมูลดังกล่าวให้เป็นไปตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนดไว้

๖. วัตถุประสงค์และฐานทางกฎหมายในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

๖.๑ โรงงานไฟประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ (รวมเรียกว่า “วัตถุประสงค์ที่กำหนด”) และภายใต้ฐานทางกฎหมาย ดังต่อไปนี้

- เป็นการจำเป็นเพื่อปฏิบัติตามสัญญาซึ่งท่านเป็นคู่สัญญากับโรงงานไฟหรือเพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของท่านก่อนเข้าทำสัญญานั้น
- เป็นการปฏิบัติตามกฎหมายของโรงงานไฟ
- เป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของโรงงานไฟหรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นนอกเหนือไปจากโรงงานไฟ
- เป็นการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินการกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของ โรงงานไฟหรือปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อำนาจรัฐที่ได้มอบให้แก่โรงงานไฟ
- เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล
- เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยหรือสถิติซึ่งได้จัดให้มีมาตรการปกป้องที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของท่าน
- ความยินยอมที่ท่านได้ให้ไว้กับโรงงานไฟ เมื่อไม่สามารถอาศัยข้อยกเว้นหรืออ้างอิงฐานทางกฎหมายตามกรณีที่ระบุข้างต้น ทั้งนี้หาก โรงงานไฟ ขอความยินยอมเป็นการเฉพาะจากท่านสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ โรงงานไฟ จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งและที่ได้รับความยินยอมจากท่าน และโรงงานไฟ จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว ในกรณีที่โรงงานไฟสามารถทำได้ตามกฎหมายหรือโดยได้รับความยินยอมอย่างชัดแจ้งจากท่าน

วัตถุประสงค์ที่กำหนด	ฐานทางกฎหมายในการประมวลผล
<p>(ก) เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือใช้บังคับกับโรงงานไฟ</p> <ul style="list-style-type: none"> เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ และระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องหรือใช้บังคับกับ โรงงานไฟ กฎหมายว่าด้วยภาษีอากร กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ที่มีผลใช้บังคับในปัจจุบันและที่จะมีการแก้ไขหรือเพิ่มเติมในอนาคต 	<p>การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถือเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อ</p> <ul style="list-style-type: none"> การปฏิบัติหน้าที่ของโรงงานไฟตามกฎหมายใดๆ ที่เกี่ยวข้องที่บังคับใช้กับโรงงานไฟ รวมถึงการปฏิบัติตามคำสั่งศาล
<p>(ข) เพื่อให้บริการด้านผลิตภัณฑ์และบริการของโรงงานไฟ</p>	<p>การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถือเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อ</p> <ul style="list-style-type: none"> การปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาซึ่งท่าน (หรือองค์กรที่ท่านเป็นตัวแทน) เป็นคู่สัญญากับโรงงานไฟ หรือเพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของท่าน (หรือองค์กรที่ท่านเป็นตัวแทน) ก่อนเข้าทำสัญญานั้น
<p>(ค) เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ที่จะทำให้ โรงงานไฟ สามารถตัดสินใจได้ดีที่สุดในการสรรหาบุคลากร และในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล</p> <ul style="list-style-type: none"> เพื่อพิจารณาคูณสมบัติ คัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้ง หรือว่าจ้างเป็นพนักงาน ลูกจ้าง นักศึกษาฝึกงาน และเพื่อบริหารจัดการอื่นอันอาจเป็นประโยชน์ต่อท่านซึ่งรวมถึงการโฆษณาประชาสัมพันธ์ การบันทึกภาพถ่าย บันทึกภาพและเสียง บันทึกเสียงการสนทนา การส่งข้อมูลข่าวสารการรับสมัครงาน รับสมัครฝึกงาน ตลอดจนการปรับปรุงพัฒนาระบบ การคัดเลือกผู้สมัคร การพิจารณาอัตรากำลังคนของ โรงงานไฟ 	<p>การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถือเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อ</p> <ul style="list-style-type: none"> การปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาซึ่งท่านเป็นคู่สัญญากับ โรงงานไฟ หรือเพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของท่านก่อนเข้าทำสัญญานั้น การปฏิบัติหน้าที่ของโรงงานไฟตามกฎหมายใดๆ ที่เกี่ยวข้องที่บังคับใช้กับโรงงานไฟรวมถึงการปฏิบัติตามคำสั่งศาล ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของโรงงานไฟหรือของบุคคล หรือนิติบุคคลอื่นนอกเหนือไปจากโรงงานไฟ การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ จากการขอความยินยอมเป็นการเฉพาะจากท่าน โรงงานไฟจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งและที่ได้รับความยินยอมอย่างชัดแจ้งจากท่าน

วัตถุประสงค์ที่กำหนด	ฐานทางกฎหมายในการประมวลผล
<p>(ง) เพื่อการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <ul style="list-style-type: none"> เพื่อตรวจสอบข้อมูล คุณสมบัติ และดำเนินวิธีการจัดซื้อจัดจ้างของโรงงานไฟ เพื่อปฏิบัติตามสัญญาที่ทำกับท่าน (หรือองค์กรที่ท่านเป็นตัวแทน) เพื่อซื้อสินค้าหรือบริการจากท่าน (หรือองค์กรที่ท่านเป็นตัวแทน) รวมถึงการติดต่อท่านเพื่อบริหารจัดการสัญญาระหว่างโรงงานไฟกับท่าน (หรือองค์กรที่ท่านเป็นตัวแทน) เพื่อให้ได้มาซึ่งสินค้าหรือบริการ ดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการรับประกัน และเพื่อชำระเงิน หรือเรียกเก็บเงิน ค่าสินค้า ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายต่างๆให้กับท่าน (หรือองค์กรที่ท่านเป็นตัวแทน) (หากมี) เพื่อบริหารจัดการความสัมพันธ์ระหว่างโรงงานไฟกับท่าน (หรือองค์กรที่ท่านเป็นตัวแทน) เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย เช่น การเก็บและบันทึกข้อมูลในทางบัญชีและภาษีอากร การหักภาษี ณ ที่จ่าย 	<p>การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถือเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อ</p> <ul style="list-style-type: none"> การปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาซึ่งท่าน (หรือองค์กรที่ท่านเป็นตัวแทน) เป็นคู่สัญญากับโรงงานไฟ หรือเพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของท่าน (หรือองค์กรที่ท่านเป็นตัวแทน) ก่อนเข้าทำสัญญานั้น การปฏิบัติหน้าที่ของโรงงานไฟตามกฎหมายใดๆ ที่เกี่ยวข้องที่บังคับใช้กับโรงงานไฟ รวมถึงการปฏิบัติตามคำสั่งศาล ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของโรงงานไฟ หรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นนอกเหนือไปจากโรงงานไฟ
<p>(จ) เพื่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัย</p> <ul style="list-style-type: none"> เพื่อตรวจสอบข้อมูลการใช้บริการของท่านเพื่อการพัฒนามาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยในการใช้บริการ การจัดการและการคุ้มครองโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อควบคุมการเข้าออกอาคาร และเพื่อให้มั่นใจว่าอาคารและพื้นที่ โรงงานไฟ มีความปลอดภัยและความมั่นคงต่อบุคลากรของโรงงานไฟ และผู้มาติดต่อ โรงงานไฟ รวมทั้งต่อทรัพย์สินและข้อมูลต่างๆ ที่ตั้งอยู่หรือจัดเก็บในอาคาร เพื่อเฝ้าสังเกตและตรวจตราการเข้าออกอาคาร สถานที่ที่มีการรักษาความปลอดภัย ห้องที่มีการป้องกัน โครงสร้างพื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศหรือข้อมูลเชิงปฏิบัติการ และพื้นที่อื่น (รวมเรียกว่า “อาคารและพื้นที่”) ซึ่งเป็นการป้องกันการเข้าออกอาคารและพื้นที่ของโรงงานไฟ 	<p>การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถือเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของโรงงานไฟ หรือของบุคคล หรือนิติบุคคลอื่นนอกเหนือไปจากโรงงานไฟ</p>

วัตถุประสงค์ที่กำหนด	ฐานทางกฎหมายในการประมวลผล
<p>โดยไม่ได้รับอนุญาต และเพื่อป้องกัน ตรวจสอบ และสืบสวนเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย เช่น การเข้าออกอาคารและพื้นที่ของโรงงานไฟ โดยไม่ได้รับอนุญาต การโจรกรรม อัคคีภัย หรือการทำร้ายร่างกาย</p> <ul style="list-style-type: none"> • เพื่อการบันทึกภาพและ/หรือเสียงผ่านกล้องวงจรปิด (CCTV) ภาพถ่าย บันทึกภาพและเสียง บันทึกเสียงการสนทนา 	
<p>(จ) เพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ที่โรงงานไฟแจ้งให้ท่านทราบ ณ เวลาที่ได้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล</p> <p>โรงงานไฟจะแจ้งให้ท่านทราบถึงวัตถุประสงค์อื่นใดอันเป็นเหตุให้โรงงานไฟต้องการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนอกเหนือไปจากวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ข้างต้น หรือเมื่อ โรงงานไฟประสงค์ที่จะให้มีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์เดิมที่กำหนดไว้ หรือเมื่อ โรงงานไฟมีความจำเป็นต้องขอความยินยอมเพื่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเป็นการเฉพาะจากท่าน โดยการติดต่อท่านผ่านข้อมูลติดต่อที่ท่านได้ให้โรงงานไฟไว้</p>	

๖.๒ เนื่องจากข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่โรงงานไฟจะดำเนินการประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์ที่กำหนดตามข้อ ๖.๑ ข้างต้นในส่วนที่มีความเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติตามกฎหมายหรือสัญญาหรือมีความจำเป็นเพื่อเข้าทำสัญญากับท่าน ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นข้อมูลที่จำเป็นต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว หากท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวแก่โรงงานไฟอาจมีผลกระทบทางกฎหมาย หรือโรงงานไฟอาจจะไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ภายใต้สัญญาที่ได้เข้าทำกับท่าน หรือไม่สามารถเข้าทำสัญญากับท่านได้ (แล้วแต่กรณี) ในกรณีดังกล่าวโรงงานไฟอาจมีความจำเป็นต้องปฏิเสธการเข้าทำสัญญากับท่าน หรือยกเลิกการให้บริการที่เกี่ยวข้องต่อท่านไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน

๖.๓ ในกรณีที่โรงงานไฟจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในวัตถุประสงค์ที่ไม่ได้ระบุไว้ข้างต้น โรงงานไฟจะจัดให้มีคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวเพิ่มเติม เพื่ออธิบายการใช้ข้อมูลในวัตถุประสงค์ดังกล่าว ท่านควรอ่านคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องดังกล่าวร่วมกับคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

๗. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

๗.๑ โรงงานไฟฟ้าจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ภายใต้วัตถุประสงค์ที่กำหนดและตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด ให้แก่หน่วยงานและบุคคลดังต่อไปนี้

(ก) โรงงานไฟฟ้าและให้หมายความรวมถึงพนักงาน ลูกจ้าง กรรมการ อนุกรรมการ หรือบุคลากรของโรงงานไฟฟ้าที่เกี่ยวข้อง และตามจำเป็น (need-to-know basis) เพื่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

(ข) หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลตามกฎหมาย อาทิ กรรมการปกครอง กรมสรรพากร ประกันสังคม และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นต้น

(ค) หน่วยงานที่ร้องขอให้เปิดเผยข้อมูลโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมาย อาทิ การร้องขอข้อมูลเพื่อการฟ้องร้องหรือดำเนินคดีตามกฎหมาย หรือที่มีความเกี่ยวข้องกับกระบวนการทางกฎหมาย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมสอบสวนคดีพิเศษ สำนักงานอัยการสูงสุด และศาล เป็นต้น

(ง) พันธมิตร คู่ค้าทางธุรกิจ ผู้ให้บริการ ผู้รับบริการ และผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่โรงงานไฟฟ้ามอบหมายให้ทำหน้าที่ดูแลรับผิดชอบ ให้บริการ หรือบริหารจัดการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล อาทิ ด้านการพัฒนาปรับปรุง หรือดูแลรักษามาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยของระบบงานและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล หรือการให้บริการอื่นใดอันอาจเป็นประโยชน์ต่อท่าน

๗.๒ การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบุคคลอื่น จะดำเนินการภายใต้วัตถุประสงค์ที่กำหนด หรือวัตถุประสงค์อื่นที่กฎหมายกำหนดให้กระทำได้นั้น ในกรณีที่กฎหมายกำหนดว่าต้องได้รับความยินยอมจากท่าน โรงงานไฟฟ้าจะขอความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่านก่อน

๗.๓ ในกรณีที่โรงงานไฟฟ้า เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบุคคลอื่น โรงงานไฟฟ้าจะจัดให้มีมาตรการที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้เปิดเผยและเพื่อปฏิบัติตามมาตรฐานและหน้าที่การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด

๗.๔ ในกรณีที่โรงงานไฟฟ้าส่ง หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปต่างประเทศ โรงงานไฟฟ้าจะดำเนินการเพื่อให้แน่ใจว่า โรงงานไฟฟ้า ได้ส่งหรือโอนไปยังประเทศปลายทาง องค์กรระหว่างประเทศ หรือผู้รับข้อมูลในต่างประเทศที่มีมาตรฐานในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอ ในบางกรณีโรงงานไฟฟ้าอาจขอความยินยอมของท่านสำหรับการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ ทั้งนี้ตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด

๘. ระยะเวลาเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

โรงงานไฟฟ้าจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ในระยะเวลาเท่าที่ข้อมูลนั้นยังมีความจำเป็นตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเท่านั้น ตามรายละเอียดที่ได้กำหนดไว้ในนโยบาย ระเบียบกรมสรรพสามิต หรือตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เมื่อพ้นระยะเวลาและข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสิ้นความจำเป็นตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวแล้ว โรงงานไฟฟ้าจะทำการลบ ทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่สามารถระบุตัวตนได้ต่อไป ตามรูปแบบและมาตรฐานการลบทำลายข้อมูลส่วนบุคคลที่คณะกรรมการหรือกฎหมายจะได้ประกาศกำหนดหรือตามมาตรฐานสากล

๙. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านดังต่อไปนี้ ภายใต้หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด ทั้งนี้หากท่านประสงค์ที่จะขอใช้สิทธิของท่าน ท่านสามารถติดต่อโรงงานไฟ ตามรายละเอียดการติดต่อในข้อ ๑๔. (วิธีการติดต่อ โรงงานไฟ) ด้านล่าง

๙.๑ สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและขอให้โรงงานไฟทำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้แก่ท่าน เท่าที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอนุญาตให้กระทำได้

๙.๒ สิทธิในการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านมีสิทธิที่จะขอรับข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่านในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติ รวมถึงมีสิทธิขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวของท่านไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลรายอื่น หรือตัวท่านเอง เว้นแต่โดยสภาพทางเทคนิคไม่สามารถทำได้ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด

๙.๓ สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านมีสิทธิขอคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และโรงงานไฟจะดำเนินการดังกล่าวหากโรงงานไฟ

(ก) อาศัยฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะ ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เว้นแต่ในกรณีที่โรงงานไฟสามารถแสดงให้เห็นถึงเหตุอันชอบด้วยกฎหมายที่สำคัญยิ่งกว่า หรือการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นไปเพื่อก่อตั้งสิทธิเรียกร้อง การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้อง หรือการยกข้อต่อสู้ตามกฎหมาย หรือ

(ข) ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ของการตลาดแบบตรง

(ค) ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ หรือสถิติ เว้นแต่เป็นการจำเป็นเพื่อการดำเนินการกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของโรงงานไฟ

ในกรณีที่ท่านคัดค้านการประมวลผล โปรดระบุว่าท่านประสงค์ให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือระงับไม่ให้ โรงงานไฟประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว

๙.๔ สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านอาจขอให้โรงงานไฟลบหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ในกรณีดังต่อไปนี้

(ก) ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

(ข) ท่านถอนความยินยอมที่เป็นฐานในการเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล และโรงงานไฟไม่มีอำนาจตามกฎหมายในการเก็บรวบรวมหรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวอีกต่อไป

(ค) ท่านได้คัดค้านการประมวลผลตามข้อ ๙.๓ หรือ

(ง) เมื่อมีการเก็บหรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

กรณีที่เราบุไว้ข้างต้นนี้จะไม่นำมาใช้บังคับกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความจำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น เพื่อจัดทำเอกสารประวัติศาสตร์หรือสถิติ เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินการกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะ เพื่อการจำเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เกี่ยวกับเวชศาสตร์ป้องกันหรืออาชีวเวชศาสตร์ หรือประโยชน์สาธารณะด้านการสาธารณสุข เพื่อวัตถุประสงค์ในการก่อตั้ง ปฏิบัติตาม หรือใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย

๙.๕ สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านมีสิทธิขอให้ระงับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีดังต่อไปนี้

- (ก) โรงงานไฟฟ้อยู่ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ท่านร้องขอ
- (ข) กรณีข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องลบหรือทำลายตามข้อ ๙.๔ แต่ท่านประสงค์ให้ระงับการใช้แทน
- (ค) โรงงานไฟฟ้ไม่มีความจำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอีกต่อไป แต่ท่านมีความจำเป็นและขอให้โรงงานไฟฟ้ เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเพื่อใช้ในการก่อตั้งสิทธิเรียกร้อง การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้อง หรือยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือ
- (ง) โรงงานไฟฟ้อยู่ในระหว่างการพิสูจน์ตามข้อ ๙.๓ (ก) หรือตรวจสอบตามข้อ ๙.๓ (ค) เพื่อปฏิเสธการคัดค้านของท่านตามข้อ ๙

๙.๖ สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง

ท่านมีสิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง หากข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนั้นไม่ถูกต้องไม่เป็นปัจจุบัน ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ หรือก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

๙.๗ สิทธิที่จะเพิกถอนความยินยอม

ในกรณีที่โรงงานไฟฟ้อาศัยความยินยอมของท่านในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านมีสิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมกับโรงงานไฟฟ้ได้ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่ในความครอบครองของโรงงานไฟฟ้

๙.๘ สิทธิในการยื่นข้อร้องเรียน

หากท่านมีความกังวลหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โปรดติดต่อโรงงานไฟฟ้โดยใช้รายละเอียดการติดต่อตามข้อ ๑๔. (วิธีการติดต่อ โรงงานไฟฟ้) ด้านล่าง ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิยื่นข้อร้องเรียนต่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

โรงงานไฟฟ้จะใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ตามความสามารถของระบบที่เกี่ยวข้องเพื่ออำนวยความสะดวกและดำเนินการตามคำร้องขอของท่านโดยไม่ชักช้า เว้นแต่จะปรากฏข้อเท็จจริงว่าการดำเนินการตามคำร้องขอนั้นก่อให้เกิดภาวะแก่โรงงานไฟฟ้เกินสมควร หรือเสี่ยงต่อการละเมิดการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่น หรือเป็นการขัดต่อกฎหมาย หรือกรณีที่เป็นการพันวิสัยในทางปฏิบัติตามคำร้องขอ

๑๐. ความมั่นคงปลอดภัยในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

โรงงานไฟฟ้ได้จัดทำและ/หรือเลือกใช้ระบบการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลให้มีกลไกและเทคนิคที่เหมาะสม มีความปลอดภัย และมีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูล

ส่วนบุคคล และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากพนักงาน ลูกจ้าง เพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกนำไปใช้ เปิดเผย ทำลาย หรือเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต

๑๑. การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์และบริการของบุคคลภายนอก

การให้บริการโรงงานไฟฟ้ามียิงก์เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน ผลิตภัณฑ์ และบริการของบุคคลภายนอก ซึ่งบุคคลภายนอกเหล่านั้นอาจเก็บรวบรวมข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับการใช้บริการของท่าน คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้ใช้เฉพาะสำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้วัตถุประสงค์ที่กำหนดโดยโรงงานไฟฟ้านั้น ทั้งนี้ท่านควรใช้ความระมัดระวังและตรวจสอบคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว/นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน ผลิตภัณฑ์ และบริการของบุคคลภายนอกเหล่านั้นด้วย

๑๒. กฎหมายที่ใช้บังคับ

คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้ อยู่ภายใต้การบังคับและการตีความตามกฎหมายไทย และศาลไทยเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาข้อพิพาทใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นหรือเกี่ยวข้องกับคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้

๑๓. การเปลี่ยนแปลงคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว

โรงงานไฟฟ้ามียิงก์อาจทำการเปลี่ยนแปลงคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราว เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่เกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง โรงงานไฟฟ้ามียิงก์จะแจ้งให้ท่านทราบถึงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่สำคัญใดๆ ด้วยช่องทางที่เหมาะสม อย่างไรก็ตาม โรงงานไฟฟ้ามียิงก์แนะนำให้ท่านตรวจสอบทบทวนคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราว

๑๔. การติดต่อสอบถาม

หากท่านมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้ หรือต้องการใช้สิทธิของท่านตามที่กำหนดไว้ในคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้ โปรดติดต่อบนเว็บไซต์ของโรงงานไฟฟ้ามียิงก์ที่ <https://www.playingcard.or.th>

- **เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer: DPO)**

สถานที่ติดต่อ: อาคารโรงงานไฟฟ้ามียิงก์ กรมสรรพสามิต

เลขที่ ๑๔๘๘ ถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐

อีเมล: dpo@playingcard.mail.go.th

- **โรงงานไฟฟ้ามียิงก์ กรมสรรพสามิต**

สถานที่ติดต่อ: อาคารโรงงานไฟฟ้ามียิงก์ กรมสรรพสามิต

เลขที่ ๑๔๘๘ ถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐

โทรศัพท์ : ๐๒-๒๔๓๖๔๙๓-๔